



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

.....

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ซึ่งได้ประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเลือกสรรผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ของประกาศการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 18 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้เข้ารับการประเมินฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันที่กำหนดให้เข้าสอบ หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินได้
3. การเข้ารับการประเมิน ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามลำดับที่สอบ
4. ขณะที่รอเข้ารับการประเมิน ให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุ้ยเสียดัง และต้องพร้อมที่จะเข้าประเมินทันทีที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน
5. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการประเมิน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการประเมินมีอำนาจพิจารณาปรับตักได้ เมื่อเสร็จการประเมินแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากอาคารที่เป็นสถานที่ประเมินโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอประเมินรายอื่น

ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

/อนึ่ง...

อนึ่ง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ แม้ว่าผู้เข้ารับการประเมินรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านตามประกาศฉบับนี้ ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าวได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุภกร ศรีศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่

ที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	สถานที่สอบ
1	003	นางสาว รักษ์มณี ฉายวัฒนา	ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
2	013	นางสาว ธิดาทิพย์ ปิยวงศ์ศิริ	
3	027	นางสาว จันทนาภรณ์ กันทะโล	
4	057	นางสาว นริศรา หาญจริง	
5	059	นางสาว ณีภุชยาน์ อภินานันท์	
6	078	นางสาว ธนพร นาครินทร์	
7	084	นางสาว มนัสนันท์ ดวงแก้ว	
8	088	นางสาว พรรณทิพย์ เหลี่ยมศรี	
9	094	นางสาว เพ็ญญา ผิวสะอาด	
10	098	นาย ภูมิพิศิษฐ์ ก้อนแก้ว	
11	102	นางสาว นิตยา อยู่ชูชัยมงคล	
12	110	นางสาว กวินทิพย์ สาธุธรรม	
13	115	นางสาว จิตนิภา ภัคดี	
14	116	นาง นันทนริศรา แก้วคำ	
15	130	นางสาว จุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ	
16	134	นางสาว พนิดา ธาตุอินจันทร์	
17	143	นางสาว จุฑามาศ มั่นโหมด	
18	144	นาย เจนณรงค์ สุวรรณะ	

